

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiptom@uobkayhian.co.th

SMT - จะรอ หรือขอลักไก่ (ก็ได้)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

ช่วงนี้ ก็คงต้องว่ากันไปตามเนื้อผ้าแหละครับ อาจจะยากหน่อยในการเล่นสั้น หรือแบบจบในวัน ต่อให้หอกลับบ้านหวังจะเอาไปขายวันรุ่งขึ้น ก็ยังเสี่ยงๆ เลย... เครื่องไม้เครื่องมือเทคนิค มองไปในทางว่า ถ้าจะซื้อ ต้องถือหุ้นได้สักระยะ อาจจะไม่ใช่วันสองวันแล้ว จึงเป็นอันว่า สิ่งที่น่าห่วงก็ ต้องใช้ฝีมือกันมาหน่อย... อาวุธหรือเครื่องมือทางเทคนิค ก็ต้องอย่างดี หน่อยแล้ว เรียกว่า อาจถึงเวลา หรือถึงช่วงที่ต้องปรับเครื่องมือ หรือปรับค่าการใช้งานกันยกใหญ่เลยก็ว่าได้... ตอนนี่ เห็นอเมซก็มองว่า ถ้าจะเอาแบบให้เหนือชั้น ก็ควรเปลี่ยนกลยุทธ์บ้างแล้วละ ถ้าจะเล่นสั้นจริงๆ ก็ต้องนั่งเฝ้ากันหน้าจอเลยนะ ผลออกเป็นพลาดทำเอาได้ง่ายๆ... อย่างตลาดในวันวาน ขึ้นมาเสียน่าสนใจ สร้าง New High ได้ใหม่ แบบมีหวังให้ชาวตอยทั้งหลายได้ออกหุ้นกันล่ะปีนี้ แต่สุดท้าย หัวคว่ำลงมหาหน้าซื้อๆ ก็ต้องยอมรั้งกันไป ในความผันผวนของหุ้นและตลาดบ้านเรา... เห็นอเมซก็กำลังนั่งปรับเปลี่ยนค่าเครื่องมือทางเทคนิคต่างๆ จากที่เคยใช้มาแล้วมันใช้ได้ดี แต่ในช่วงปลายๆ ปีที่แล้ว เริ่มจะมีอาการแปลกๆ เพียงๆ ของเครื่องมือบ้าง จนมาถึงต้นปีนี้ เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของการแกว่งตัวหุ้น ถ้าเป็นหุ้นหลักๆ หุ้นใหญ่ๆ นั้น ไม่เท่าไร มีเครื่องมือที่เอาอยู่ เดาทางออกได้ไม่ยาก... แต่หุ้นเล็กๆ หุ้นกลางๆ หรือ หุ้นกึ่งกำไรนี่สิ เหมือนเปลี่ยนไป เรียกว่านิสัยที่เคยเล่น เปลี่ยนไปจากเดิม... ก็เอาไม่ยากหรือครับ อย่างหนึ่งก็มาจากผู้เล่นที่เปลี่ยนนิสัย หรือผู้เล่นไม่ใช่คนเดิมๆ นั่นเอง... ผู้เล่นในที่นี้ คงไม่ได้หมายถึงรายย่อยๆ อย่างเราๆ ท่านๆ หรือกะ ฐักัน

ดูตามเกม...

ขึ้นมาแบบนี้ ถ้าจะเอาซัวร์ๆ หรือ ชัดๆ ก็ต้องลองมองเขาสักวันสองวันก่อนได้ หรือถ้าจะชอบเกมเสี่ยง เกมลักไก่ ก็เกทับไปก่อนได้ แต่ถ้าเขาขอดู ก็ต้องว่ากันไปตามเนื้อผ้าด้วยแล้วกัน

แนวรับ : ... 2.40-2.30 จะเก็บก็ได้ แต่ต้องหวังว่า ถือข้ามวันได้ไว้ก่อน

เป้าหมาย : ... ถ้าไม่ต่ำกว่า 2.30 ก็อาจวิ่งในกรอบ 2.30-2.60 สักระยะ

Price Chart...(SMT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SMT... แต่กราฟแบบนี้ ถ้าจะเอาขึ้นจริงๆ ก็ต้องมองที่ระดับ 2.60 หากสามารถขึ้นไปยืนได้มันคง แนวโน้มระยะสั้น ก็น่าจะหวังการขึ้นต่อไป... และหากว่า เข้าไปในกราฟที่เป็นขาลงใหญ่ๆ เราจะเห็นว่าที่ระดับ 2.60 นั้น เป็นแนวต้านของขาลงหลัก... แสดงว่า ถ้ายืน 2.60 ได้มันคงจริง แนวโน้มขาลงน่าจะจบจริง เพราะจะมีรูปแบบของการกลับตัว ที่ระดับ 2.00 มาก่อนแล้วนี่ (Double Bottoms)... ดังนั้น ในเกมแบบนี้ ถ้าจะซื้อก่อน หรือซื้อดักทาง หรือลักไก่ก่อน ก็อย่าต่ำกว่า 2.30 ด้วย ยิ่งถ้าเห็นต่ำกว่า 2.20 ด้วยแล้วนั้น เลิกกันก่อนได้เลย แต่ถ้าใครจะไล่ตาม แบบว่าขึ้นจริงๆ ก็ไปรอซื้อเมื่อขึ้น ระดับ 2.60 ได้จริงๆ โหนแน่เลย (เลือกเกมตามถนัดนะ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน